



# CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Ở BẮC GIANG

## I. Triển khai các văn bản xuống cơ sở để thực hiện

+ Đã xây dựng kế hoạch năm, tổ chức thực hiện công tác giáo dục phòng, chống ma túy (PCMT) theo chương trình hành động của Ban chỉ đạo PCMT tỉnh, Bộ GD-ĐT, triển khai đến cơ sở thực hiện ngay từ đầu năm học để đảm bảo kịp thời, nội dung cụ thể, rõ ràng, kế hoạch phù hợp với điều kiện ngành và địa phương.

+ Triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện vào các đợt cao điểm PCMT trong dịp tuần lễ giáo dục công dân, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (ngày 5-9) và tháng hành động PCMT nhân ngày toàn dân PCMT (26-6), văn bản về việc tổ chức, chỉ đạo điểm công tác giáo dục PCMT trong chiến dịch PCMT ở các trường đồng trên địa bàn phức tạp có nguy cơ cao về ma túy.

Năm 2001-2002, Sở GD-ĐT đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện đề án "Tổ chức giáo dục PCMT trong trường học" theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT và chương trình hành động PCMT của tỉnh. Phối hợp với công an tỉnh triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch liên ngành số 03/KH-LN giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Công an về tổ chức PCMT trong HS-SV, tập trung quản lý HSSV trong trường CĐSP, THCN, các trường phổ thông dân tộc nội trú từ huyện đến tỉnh.

+ Xây dựng các văn bản về phối hợp PCMT với PC AIDS (1-12) hàng năm.

## II. Công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện giáo dục PCMT trong trường học theo Quyết định số 150/TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch thực hiện đề án tổ chức PCMT trong trường học

a) Chỉ đạo việc tổ chức giảng dạy các giờ nội khóa cho HS theo hướng dẫn của Bộ ở môn GDCD đối với cấp THCS và THPT mỗi năm 3 tiết trong chương trình của Bộ dành cho địa phương. Đưa nội dung giảng dạy PCMT vào môn Tự nhiên - Xã hội, Đạo đức ở các trường tiểu học. Lồng ghép giảng dạy ở các môn học Địa lí, Sinh học và môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tất cả các trường trong tỉnh.

b) Chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức về PCMT cho giáo viên chủ nhiệm, cán bộ đoàn, giáo viên bộ môn để tuyên truyền về PCMT cho HS các trường vào các dịp đầu năm học, 26-6, 1-12 hàng năm. 100% số phòng giáo dục, nhà

trường, trung tâm tổ chức thực hiện tốt các lớp tập huấn.

+ Chỉ đạo tổ chức các buổi lễ ra quân, kí cam kết giữa HS với GV, GV với nhà trường, nhà trường với địa phương cam kết không sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

+ Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: mít tinh, ra quân tuyên truyền cổ động, làm panô, băng khẩu hiệu, giao lưu giữa các lớp trong trường với trường bạn, với đoàn thể địa phương. Sân khấu hóa nội dung tuyên truyền giáo dục PCMT.

c) Tổ chức thi viết, vẽ tranh và tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa ở các trường.

+ Trong năm học 2004-2005, đã tổ chức liên hoan văn nghệ theo chủ đề PCMT cho HSSV, CBCNV toàn ngành làm 2 đợt.

d) Công tác tập huấn GV: Trong 5 năm đã có 855 người tham gia lớp tập huấn cấp tỉnh. Chỉ đạo các phòng GD-ĐT huyện, thị xã, nhà trường tổ chức tập huấn cho GV sau các lớp tập huấn ở tỉnh.

+ Phối hợp với Sở Tư pháp để bồi dưỡng kiến thức về Luật PCMT cho GV THCS, THPT trong hè năm 2003 và năm 2004 (mỗi năm 650 người). Kết quả: đảm bảo 100% GV được tuyên truyền kiến thức về PCMT.

+ Cấp phát tài liệu: Trong 5 năm, đã cấp trên 150.000 tài liệu về PCMT, trong đó 3.000 cuốn Luật PCMT.

+ Phối hợp với Sở Y tế tổ chức cho các trường THCS thuộc 2 phòng giáo dục, 9 trường THPT, 2 trung tâm GDTX thuộc địa bàn thị xã Bắc Giang và Lục Ngạn tham gia kế hoạch truyền thông PC AIDS có gắn với tuyên truyền PCMT theo dự án của trung ương. Thành lập các tình nguyện viên ở các đơn vị và tổ chức hoạt động tuyên truyền có hiệu quả.

e) Công tác phối, kết hợp:

+ Hàng năm, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh giảng bài phục vụ tuyên truyền cho HSSV, GV; tổ chức 3 đợt kiểm tra liên ngành giữa Giáo dục - Đào tạo và Công an tỉnh.

+ Phối hợp với Sở Y tế, Đoàn thanh niên, Ủy ban chăm sóc bà mẹ trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tư vấn, tuyên truyền PCMT, PC AIDS, phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn.

Theo báo cáo của các đơn vị cơ sở, số HS sử dụng ma túy qua các năm đã giảm đáng kể.

(Trích Báo cáo của Sở GD-ĐT Bắc Giang)